



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 27 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,180,708 ราย เสียชีวิต 125 ราย เสียชีวิตสะสม 28,170 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,919 ราย รักษาหายสะสม 3,991,034 ราย ยังรักษาอยู่ 162,967 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 510,612,135 (+591,430) ราย เสียชีวิต 6,248,213 (+2,573) ราย รักษาหาย 463,968,525 (+832,951) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ FDAอนุมัติใช้เรมเดซิเวียร์รักษาโควิดในเด็กเล็ก **ฮ่องกง** ไม่ผ่อนคลายมาตรการเดินทาง เร่งเพิ่มสถานที่กักตัวคนจากต่างประเทศ **จีน** ตรวจโควิด 19 ทั่วกรุงปักกิ่ง 20 ล้านคน ยึดมั่นนโยบายโควิดเป็นศูนย์ **มาเลเซีย** เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง **สิงคโปร์** เริ่มกลับมาคึกคัก หลังรัฐยกเลิกมาตรการคุมโควิด

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. มั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไทยเปิดประเทศได้กว้างขึ้น ต่างชาติและคนไทยเดินทางสัญจรได้ทั่วโลกมากขึ้น ตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป โดยเตรียมพร้อมประเมินสถานการณ์ทุกอย่างได้เป็นอย่างดี มีการเตรียมพร้อมทุกด้านอย่างเพียงพอเพื่อบริการแก่ผู้ที่อยู่ในประเทศและผู้เดินทางเข้ามา ทั้งนี้ สร. เปิดประเทศไทยด้วยมาตรการ 3 พอ คือ ยาและเวชภัณฑ์พอ หมอ บุคลากรสาธารณสุขพอ และเตียงสถานพยาบาลพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, nationtv,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีที่ WHO ยกย่องไทยเป็นประเทศต้นแบบประเทศที่ 3 เนื่องจากไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ไทยเป็นประเทศนำร่องที่จะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.วุฒิสภา โพสต์ ว่า 26 เม.ย. ขณะนี้ผ่านโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนมา 4 เดือนแล้ว เริ่มเห็นสัญญาณจากสถิติต่าง ๆ ชี้ไปในทิศทางว่า โควิดระลอกที่ 4 ของไทยจะเข้าสู่ในช่วงขาลง โดยผ่านเทศกาลสงกรานต์มาแล้วหนึ่งสัปดาห์ จึงเป็นการประเมินสถานการณ์โควิดที่ดูผลกระทบจากสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว

#### 2. วัคซีนป้องกันโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, ผจก., newtv,)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลเรื่อง "พฤติกรรมการป้องกันโรค และความกังวลต่อการฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุ" พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครบแล้ว 88.2% แต่ยังมีผู้สูงอายุที่ยังไม่แน่ใจที่จะฉีดวัคซีน หรือคิดว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอีก 11.8% สาเหตุ คือ กลัวผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน คิดว่าฉีดวัคซีน 1 - 2 เข็มก็เพียงพอแล้ว และอยากศึกษาข้อมูลให้แน่ใจก่อนฉีด ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ไปฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์มติชน

- นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ดังนั้น ทุกโรงเรียนต้องเปิดพร้อมกัน 17 พ.ค. เน้นรณรงค์ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปีมาฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มนี้ยังรับวัคซีนน้อยอยู่ พร้อมกับรณรงค์ให้ครูฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่ม รวมถึงนักเรียน 12-18 ปี ที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 เพิ่มขึ้นด้วย

#### 3. แนวทางป้องกันโควิดในเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

- กรมควบคุมโรค เผยแนวทางการป้องกันโควิด 19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด 2. สวมหน้ากากอนามัยให้เด็กตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง 2 เมตร (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี) 3. สอนให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ไม่นำมือเข้าปาก 4. จำกัดกลุ่มคนที่พบเจอกับเด็ก หลีกเลี่ยงการคลุกคลี 5. ครอบคร้วหรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ควรฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด 6. ผู้ปกครองควรสังเกตอาการตนเองและเด็ก หากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงให้รีบพบแพทย์ทันที 7. ขณะนี้ยังไม่มีความแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ปกครองควรติดตามคำแนะนำจาก สร.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า โควิด 19 ในเด็ก ความรุนแรงของโรคจะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หลังจากการระบาดสายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่ต้น ม.ค. 65 ข้อมูลเบื้องต้นของ สธ. มีเด็กเสียชีวิต 51 ราย พบว่า 39 ราย อายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนอายุ 5 ปีขึ้นไป มีเพียง 12 ราย ในจำนวนนี้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก และมีโรคประจำตัว ที่น่าห่วงคือปัจจุบันไม่มีวัคซีนที่ให้ในเด็กกลุ่มนี้ เพื่อลดความรุนแรงของโรคลง วัคซีนในหลายประเทศ มีการฉีดให้ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป เช่น ประเทศจีนใช้วัคซีนเชื้อตายเพราะมีความปลอดภัย</p> <p><b>4. ขยายเวลาเว้นภาษีสู้โควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, ผจก., posttoday, bangkokbiznews, thansettakij)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม แถลงว่า ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด 19 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด 19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.66 และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุด ATK จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 โดยยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50% ของรายจ่ายที่ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อรองรับการข้ามผ่านสถานการณ์โควิด 19 ไปสู่การเปิดประเทศ และฟื้นฟูเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไป</p> <p><b>5. เรียกร้องขอปรับตำแหน่งสายงาน ขรก.โควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, mcot, INN, thaigov, thailandplus, nationtv)</p> <p>- กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงานที่มีวุฒิป.ตรี และกลุ่มบุคลากรเรียกร้องการบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบที่ 2 เดินทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อมาติดตามการทำงานปรับสายงานทั่วไปเป็นสายงานวิชาการกับทาง ก.พ. และได้ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้เร่งรัดเรื่องนี้</p> <p>- น.ส.เรวดี รัศมีทัต ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา รองนายกฯ และรมว.สธ. เข้าใจถึงภาระงานของบุคลากร มีการยื่นขอบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบที่ 2 ตอนนี้อยู่เรื่องไป ก.พ. แล้ว รวมไปถึงเรื่องการปรับสายงานก็เช่นกัน ซึ่งนายอนุทินได้ให้ทีมที่ทำงานเรื่องนี้ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงกล่าวว่า การสร้างขวัญกำลังใจ สธ. มีการขับเคลื่อนมาตลอด โดยหลักการสิ่งที่ทำอยู่เป็นหลักการที่เป็นไปได้ พยายามทำอย่างดีที่สุด และจะมีการประสานงานติดตามเรื่องนี้ต่อไป</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มวัยทำงานที่ไม่ได้ Work From Home อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ เนื่องจากการสัมผัสพื้นผิวร่วมกัน จึงต้องคุมเข้มตามหลักปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้ 1. ก่อนเข้าทำงานต้องประเมินตนเองผ่านระบบ "ไทยเซฟไทย" หรือแอปฯอื่น ๆ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงาน 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อย ๆ 3.หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว 4.ใช้รูปแบบ Online แทนการประชุม 5.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และ 6.แยกกันกินอาหาร เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงาน สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ หน่วยงานควรพิจารณา Work From Home</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, mcot)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ร่วมมือกับ ธ.ไทยพาณิชย์ ผู้ดำเนินการแอปพลิเคชัน SPRING UP ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพครบวงจร และ บ.กูดด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ในฐานะผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 สีเขียว ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล จัดส่งยาถึงบ้าน ตามแนวทาง "เจอ แจก จบ" ฟรี ใช้สิทธิผ่านแอป SPRING UP เริ่มให้บริการ 26 เม.ย. 65 เฉพาะ กทม. และปริมณฑล ครอบคลุมประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงาน อปท. สามารถใช้บริการได้ฟรี</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>สมัชชาสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับที่ 3 โดย สช.พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมกันวางนโยบาย-ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ พร้อมสร้างพันธสัญญาในการขับเคลื่อน มุ่งเป้าสู่การสร้างระบบสุขภาพที่เป็นธรรม-ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในระยะ 5 ปี</p>	-
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ไทยพร้อมแค่ไหน? ปลดล็อกกัญชา-กัญชง" สร้างความมั่นใจถึงอนาคต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่สดใส และยังได้ส่องโอกาสสายเขียวของไทยบนเวทีโลกและสูตรลงทุน พร้อมเดินชมบูธผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา-กัญชง แวะดื่มเครื่องดื่ม “เขียวตาวหวาน” บูธ “นางฟ้ากัญชา” <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- การประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างเชื่อมั่นว่าจะขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชนและระดับประเทศ และพลิกฟื้นให้เศรษฐกิจไทยกลับมาได้ กัญชา-กัญชง จึงเป็นพืชเศรษฐกิจดาวรุ่งที่ต้องจับตามอง โดยเฉพาะบนเวทีโลก ในงานสัมมนา CANNABIS WEALTH สูตร (ลับ) ฉบับรวยด้วยกัญชา มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี 2 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งขับเคลื่อน คือ การร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงมายุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ร่วมกันอย่างจริงจัง และส่วนการทำงานของเอกชนซึ่งในช่วงแรกจะต้องระมัดระวังใน 2 เรื่อง คือ การนำไปใช้ต้องใช้ให้ถูกต้อง ถูกประเด็น ถูกเรื่อง ถูกมาตรฐาน อย่าไปสนับสนุนในการใช้ผิดประเภท เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องแจ้ง และสื่อสารชัดเจนว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ เพื่อเป็นการสร้างตลาดขึ้นมาด้วยกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- 9 มิ.ย. 65 นี้ จะครบ 120 วัน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 ทั้งส่วนของช่อดอกใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด ซึ่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กัญชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้เติบโต ไม่ว่าจะเป็น อาหาร การแพทย์ เครื่องสำอาง ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจในประเทศไทยรวม 7,000-8,000 ล้านบาท การจะทำให้กัญชาไทยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุด คือ มาตรฐานของกัญชา และกัญชง จะต้องทำให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำ การปลูก กลางน้ำเป็นการสกัด ไปจนปลายน้ำ การทำเป็นผลิตภัณฑ์ตลาดจริง คือ ช่อดอกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ภาครัฐต้องเอาประเด็นนี้เป็นวาระสำคัญ รวมถึงควรส่งเสริมหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ</p>	
<p><b>เส้นทางกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ปาฐกถาพิเศษ เปิดงานสัมมนา CANNABIS WEALTH "สูตร(ลับ)ฉบับ รวยด้วยกัญชา" กล่าวถึงที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายปลดล็อก CANNABIS หรือกัญชา-กัญชง มาเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยกำหนดให้มีกลไกการควบคุมที่เหมาะสม มิให้มีการรั่วไหลนำไปใช้ในอวกาศวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน อนุมัติตำรับกัญชาแผนไทย/แผนปัจจุบันกว่า 50 ตำรับ นอกจากนี้ยังมีคลินิกกัญชาอยู่ในโรงพยาบาล คัดกรองผู้ป่วยที่จะใช้กัญชาภายใต้วินิจฉัยของแพทย์ เชื่อมั่นว่าแพทย์แผนไทยจะช่วยลดรายจ่ายของคนไทยได้ในอนาคต</p>	-
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, Chiangmai-mail, Pattayamai)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้น้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงขอให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2565 พบผู้ป่วย จำนวน 1,098 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 5-14 ปี รองลงมา คือ 15-24 ปี และแรกเกิด - 4 ปี ตามลำดับ</p>	-
<p><b>ผู้สูงวัยกังวลผลข้างเคียงวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, thebangkokinsight, ch7, nationtv, Bangkok-today, thailandplus, Chiangmai-mail, Pattayamai)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลอนามัยโพล เรื่อง “พฤติกรรมกรมการป้องกันโรค และความกังวลต่อการฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 1 - 21 เม.ย. 65 พบสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ฉีดมากที่สุด คือ กลัวผลข้างเคียง รองลงมาคิดว่าฉีดวัคซีน 1 - 2 เข็มเพียงพอแล้ว และอยากศึกษาข้อมูลให้แน่ใจก่อนฉีด ขณะที่ยอดผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว ร้อยละ 88.2 ขอให้บุคลากรพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต</p>	-
<p><b>HAPPY WATER</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, hfocus, thaipbs, Bangkokbiznews, thebangkokinsight, ch7, thaipbs, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยบช. เตือนภัย “HAPPY WATER” ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีส่วนผสมจากยาเสพติดหลายชนิด ที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดผสมขึ้นมาเอง เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และออกฤทธิ์รุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>ระวังสมุนไพรรปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Bangkokbiznews, thailandplus)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อย. ตรวจพบการโฆษณา จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกระชายขาว ระบุสรรพคุณ ช่วยบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยและรักษาโรค เป็นข้อมูลลวง ได้สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ การโฆษณาและอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน</p>	
<p><b>ขออนุญาตกัญชา กัญชง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อีจัน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤณีชัยกุล อย. เผยมีผู้มาขออนุญาตปลูก ผลิต แปรรูปกัญชา กัญชง เป็นจำนวนมาก และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ภาพรวมประเทศถึงวันที่ 18 เม.ย. 65 พบว่ามีการขออนุญาตกัญชาทั้งหมด 2,351 ฉบับ การขออนุญาตกัญชง ทั้งหมด 2,361 ฉบับ ทั้งน้ำมันเมล็ดกัญชง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มบรรจุ ซอสปรุงรส เยลลี่ อาหารสำเร็จ ผลิตเครื่องสำอาง 754 รายการ</p>	-